



ประกาศ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
เรื่อง การจำหน่ายป้ายเผยแพร่ข้อมูลไฟฟ้า โดยวิธีขายทอดตลาด

ด้วยศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความประสงค์จะดำเนินการ
จำหน่ายป้ายเผยแพร่ข้อมูลไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด

เงื่อนไขการจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด มีดังนี้

๑. ป้ายเผยแพร่ข้อมูลไฟฟ้า จะดำเนินการจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ซึ่งจะทำการประมูล
ราคาด้วยวาจา โดยถือราคาของผู้ประมูลราคาซื้อสูงสุด ผู้ประมูลราคาได้ต้องชำระเงินค่าประมูลให้กับสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรทันที หรือวางมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ได้ประมูลได้ และต้องชำระเงินที่
ค้างชำระให้ครบถ้วนภายใน ๗ วัน และต้องรับสิ่งของไปภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ชำระเงินให้สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรครบถ้วน ถ้าเกินกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะถือว่าสละสิทธิ์
และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีสิทธิ์จะริบเงินมัดจำที่วางไว้ หรือเงินที่ชำระเป็นค่าสิ่งของทั้งจำนวนได้
ทันที และจะนำสิ่งของนั้นไปดำเนินการจำหน่ายใหม่ได้ ผู้ประมูลราคาจะคัดค้านและเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒. การชำระเงินต้องชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คของธนาคารพาณิชย์และสั่งจ่ายในนาม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ส่วนการเงินและบัญชี ชั้น ๔ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะออกใบเสร็จรับเงิน
ให้เป็นหลักฐาน


๓. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขายป้ายเผยแพร่ข้อมูลไฟฟ้างดงกล่าว
ให้แก่ผู้ประมูลราคาซื้อสูงสุด หากราคาสูงสุดนั้นยังต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่คณะกรรมการสอบหาซื้อเท็จจริงกำหนด
ไว้หรือยังต่ำกว่าราคาที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเห็นควร โดยผู้ประมูลราคาจะเรียกค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๔. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด

๕. กำหนดการจำหน่ายป้ายเผยแพร่ข้อมูลไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด
ซึ่งจะทำการประมูลราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๑๐๙๐๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๑ อาคารศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๓๙-๓๖๐๘ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หรือ
รายละเอียดทางเว็บไซต์ www.oae.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายสมมาตร ยั่งยืน)
ผู้อำนวยการศูนย์
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร